

Số: *62*/BVLVBP-KD

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 7 năm 2023

V/v xin báo giá may trang phục
y tế - đồ vải bệnh nhân năm
2023.

Kính gửi: Các công ty cung cấp hàng hóa

Hiện nay, Bệnh viện đang có kế hoạch mua sắm gói thầu giá may trang phục y tế - đồ vải bệnh nhân năm 2023 phục vụ cho nhân viên và bệnh nhân. Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty tham gia báo giá. Để có cơ sở căn cứ xác định giá gói thầu trong quá trình lập dự toán Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận thông báo đến các Đơn vị có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp, khẩn trương gửi các thông tin, báo giá để Bệnh viện xem xét làm cơ sở xây dựng giá gói thầu đối với các danh mục Phụ lục đính kèm Công văn được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận, địa chỉ: <https://benhvienlaophoininhthuan.com>.

Chi tiết cụ thể các mặt hàng cần xin báo giá (Theo danh mục đính kèm)

Thời hạn nộp báo giá: Trước ngày 19 tháng 7 năm 2023, ngoài thời gian trên các báo giá gửi về không có giá trị

1. Các đơn vị gửi hồ sơ báo giá (Bảng giấy và dữ liệu bản mềm) về địa chỉ: Khoa Dược – Vật tư y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận, QL1A, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 0259.2240.117 và File mềm gửi theo địa chỉ Mail: bvlvpnt@yahoo.com.vn

Rất mong sự hợp tác của các công ty.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VT.



Trần Trọng Danh



PHỤ LỤC DANH MỤC XIN BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ - ĐỒ VẢI BỆNH NHÂN

(Đính kèm Công văn số: 672/BVLVBP ngày 06 tháng 7 năm 2023)

ĐVT: Đồng

Stt	Tên trang phục	Kiểu dáng - Quy cách	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Trang phục của nhân viên Hành chính	<p>- Áo: Áo sơ mi cổ đực, cài cúc giữa, kiểu dài tay hoặc ngắn tay. In logo theo mẫu Bệnh viện .</p> <p>- Quần đoi với nam; quần hoặc chân váy đoi với nữ .</p> <p>Quần âu hai ly, 2 túi chéo</p> <p>+ Nam: có 1 túi sau.</p> <p>+ Nữ: không có túi sau.</p> <p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên.</p>	<p>-Vải áo: Kate loại 1, Màu trắng</p> <p>-Vải quần: Tejin, màu đen</p>	Bộ	30		
2	Trang phục của Bác sĩ	<p>- Áo: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang hông. In logo theo mẫu Bệnh viện .</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo</p> <p>+ Nam: có 1 túi sau.</p> <p>+ Nữ: không có túi sau.</p> <p>- Mũ: theo màu sắc của áo. Mũ tròn.</p> <p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên .</p>	<p>-Vải áo, vải quần và vải mũ: Kaki thun, loại 1.</p> <p>Màu trắng</p>	Bộ	34		
3	Trang phục của Dược sĩ	<p>- Áo: Áo blouse, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang hông. In logo theo mẫu Bệnh viện.</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo</p> <p>+ Nam: có 1túi sau.</p> <p>+ Nữ: không có túi sau.</p> <p>- Mũ: theo màu sắc của áo. Mũ tròn.</p>	<p>-Vải áo, vải quần và vải mũ: Kaki thun, loại 1.</p> <p>Màu trắng</p>	Bộ	16		



Stt	Tên trang phục	Kiểu dáng - Quy cách	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
4	Trang phục của Điều dưỡng, Y sĩ	<p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên .</p> <p>- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang hông, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0.5 cm . In logo theo mẫu Bệnh viện .</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo</p> <p>+ Nam: có 1 túi sau.</p> <p>+ Nữ: không có túi sau.</p> <p>- Mũ: theo màu sắc của áo.</p> <p>+ Nam: Mũ tròn.</p> <p>+ Nữ: Mũ kiểu ba lá có viền xanh dương</p> <p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên .</p>	<p>-Vải áo, vải quần và vải mũ: Kaki thun, loại 1.</p> <p>Màu trắng</p>	Bộ	94		
5	Trang phục của Kỹ thuật viên	<p>- Áo: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện .</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo</p> <p>+ Nam: có 1 túi sau.</p> <p>+ Nữ: không có túi sau.</p> <p>- Mũ: theo màu sắc của áo. Mũ tròn.</p> <p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên .</p>	<p>-Vải áo, vải quần và vải mũ: Kaki thun, loại 1.</p> <p>Màu trắng</p>	Bộ	18		
6	Trang phục của Lái xe, nhân viên Bảo trì.	<p>- Áo: Áo kiểu bu đông, cổ đực, cài cúc giữa dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện.</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.</p> <p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên .</p>	<p>- Vải áo: Kate ford</p> <p>- Vải quần : Ka ki thun.Màu xanh đen</p>	Bộ	03		

Stt	Tên trang phục	Kiểu dáng - Quy cách	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
7	Trang phục của Hộ lý, Y công, nhân viên Giặt là.	<p>- Áo: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang hông, phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện.</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo</p> <p>+ Nam: có 1 túi sau.</p> <p>+ Nữ: không có túi sau.</p> <p>- Mũ: theo màu sắc của áo. Mũ tròn.</p> <p>* Đo may theo thực tế từng nhân viên .</p>	<p>-Vải áo, vải quần và vải mũ: Kaki thun, loại 1.</p> <p>Màu xanh hòa bình</p>	Bộ	16		
8	Trang phục của nhân viên Bảo vệ	<p>- Áo: Áo cổ đức, bu đông kiểu dài tay hoặc ngắn tay, có nẹp cầu vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện.</p> <p>- Quần: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.</p> <p>- Mũ: kiểu kê pi cùng màu với áo.</p> <p>* Đo may theo số đo thực tế từng nhân viên .</p>	<p>-Vải áo: Kate ford,</p> <p>-Vải quần: Kaki thun .</p> <p>Màu xanh cô ban sẫm hoặc xanh đen</p>	Bộ	03		
9	Drap trải giường	Drap trải giường, kích thước 105 cm* 210 cm (bo 4 góc) In logo theo mẫu Bệnh viện .	Vải si trắng, không xù, đồ lông sau khi giặt	Cái	100		
10	Bao gói	Bao gói, kích thước 40cm*60cm . In logo theo mẫu Bệnh viện	Vải si trắng, không xù, đồ lông sau khi giặt	Cái	100		
11	Trang phục của bệnh nhân	Kích cỡ (size L) In logo theo mẫu Bệnh viện .	Vải Ka te sọc xanh	Bộ	100		
12	Trang phục của bệnh nhân	Kích cỡ (size XL) In logo theo mẫu Bệnh viện .	Vải Ka te sọc xanh	Bộ	100		



		Tổng cộng					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT.
2. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển .
3. Thời gian giao hàng trong vòng 70 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
4. Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 150 ngày.